

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Rx Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

Telmisartan and Amlodipine tablets
Viên nén

Khuyến cáo:

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng
Để xa tầm tay trẻ em

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG CỦA THUỐC

Mỗi viên nén Telmisartan 40 mg and Amlodipine 5 mg tablets chứa:

Telmisartan 40 mg
Amlodipin 5 mg

(dưới dạng amlodipin besilat 6,935 mg)

Tá dược: Mannitol (Pearlitol 200SD), povidon K29/32, natri hydroxyd, meglumin, magnesie stearat, brilliant blue lake, acid citric khan.

Mỗi viên nén Telmisartan 80 mg and Amlodipine 5 mg tablets chứa:

Telmisartan 80 mg
Amlodipin 5 mg

(dưới dạng amlodipin besilat 6,935 mg)

Tá dược: Mannitol (Pearlitol 200SD), povidon K29/32, natri hydroxyd, meglumin, magnesie stearat, brilliant blue lake, acid citric khan.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nén.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 2 vỉ x 14 viên. Hộp 3 vỉ x 10 viên.

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ

Điều trị tăng huyết áp đơn độc hoặc phối hợp với các thuốc điều trị tăng huyết áp khác. Thuốc có thể sử dụng để bắt đầu điều trị tăng huyết áp.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Viên nén telmisartan + amlodipin nên được dùng một lần mỗi ngày, cùng hoặc không cùng thức ăn. Viên nén telmisartan + amlodipin có thể được dùng cùng với các thuốc chống tăng huyết áp khác.

Điều trị thay thế

Bệnh nhân sử dụng telmisartan và amlodipin riêng biệt có thể thay thế bằng các viên phối hợp telmisartan + amlodipin chứa cùng liều lượng của mỗi thành phần trong một viên, 1 lần/ngày, để tiện lợi hoặc tuân thủ hơn.

Chỉ định bổ sung

Telmisartan + amlodipin có thể được dùng ở bệnh nhân mà huyết áp không được kiểm soát đầy đủ chỉ với amlodipin hoặc telmisartan. So sánh liều riêng biệt với các thành phần (là telmisartan và amlodipin) được khuyến cáo trước khi thay đổi liều phối hợp cố định. Khi phối hợp về lâm sàng, có thể xem xét thay đổi trực tiếp từ liều pháp đơn trị sang liều phối hợp liều cố định. Bệnh nhân điều trị bằng amlodipin 10 mg đã từng có giới hạn liều do tác dụng không mong muốn như phù, có thể được chuyển sang dùng viên telmisartan + amlodipin 40/5 mg, 1 lần/ngày, giảm liều amlodipin mà không làm giảm đáp ứng hạ huyết áp dự kiến.

Suy thận

Không cần hiệu chỉnh liều đối với bệnh nhân suy thận, bao gồm những bệnh nhân thẩm tách máu. Amlodipin và telmisartan không thể thẩm tách (xem THẬN TRONG).

Suy gan

Ở những bệnh nhân suy gan nhẹ đến trung bình, cần thận trọng khi sử dụng telmisartan + amlodipin. Đối với telmisartan, liều lượng không được vượt quá 40 mg x 1 lần/ngày (xem THẬN TRONG). Chống chỉ định ở bệnh nhân suy gan nặng.

Người lớn

Không cần hiệu chỉnh liều ở những bệnh nhân cao tuổi.

Trẻ em

Telmisartan + amlodipin không được khuyến cáo dùng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi do thiếu dữ liệu về tính an toàn và hiệu quả.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn với telmisartan, amlodipin hoặc với bất kỳ thành phần tá dược nào của thuốc.

Quá mẫn với dẫn chất dihydropyridin.

Mang thai.

Cho con bú.

Rối loạn tất nghẽn mắt.

Suy gan nặng.

Sốc tim.

Sử dụng đồng thời với các chế phẩm chứa alicsiren ở những bệnh nhân tiểu đường hoặc suy thận (GFR < 60 ml/phút/1,73m²).

THẬN TRONG

Suy gan

Telmisartan: Telmisartan hầu như được thải trừ qua mật. Bệnh nhân có rối loạn tác nghẽn mật hoặc suy gan nặng được dự đoán sẽ làm giảm độ thanh thải. Vì vậy, viên nén telmisartan + amlodipin chống chỉ định cho những bệnh nhân này.
Viên nén telmisartan + amlodipin chỉ nên sử dụng thận trọng ở những bệnh nhân suy gan nhẹ đến trung bình (xem Liều lượng và Cách dùng).
Amlodipin: Cũng như đối với các chất đối kháng canxi, thời gian bán hủy của amlodipin kéo dài ở bệnh nhân suy gan. Cần thận trọng khi dùng amlodipin ở bệnh nhân suy gan. Giá trị kiểm

Suy tim

Amlodipin: Nói chung, thuốc chẹn kênh calci nên được sử dụng thận trọng ở bệnh nhân suy tim. Trong nghiên cứu có đối chứng giả dược, thời gian dài (PRAISE-2) của amlodipin ở những bệnh nhân suy tim độ II và IV theo NYHA do thiếu máu cục bộ, amlodipin có liên quan đến việc làm tăng phù phổi mặc dù không có sự khác biệt đáng kể về tần suất suy tim trầm trọng so với giả dược.

Tăng kali huyết

Telmisartan: Trong quá trình điều trị với các thuốc tác động lên hệ renin-angiotensin-aldosteron có thể xảy ra hiện tượng tăng kali huyết, đặc biệt khi có suy thận và/hoặc suy tim. Việc theo dõi nồng độ kali huyết ở bệnh nhân có nguy cơ được khuyến cáo.
Dựa vào kinh nghiệm sử dụng các thuốc tác động trên hệ renin-angiotensin, việc sử dụng đồng thời với thuốc lợi tiểu tiết kiệm kali, chất bổ sung kali, chất thay thế muối chưa kali hoặc các thuốc khác có thể làm tăng nồng độ kali (ví dụ như heparin, v.v.) có thể dẫn đến tăng kali huyết và do đó cần được phối hợp thận trọng với telmisartan.

Khác biệt chủng tộc

Viên nén telmisartan + amlodipin có hiệu quả khi điều trị cho bệnh nhân da đen (thường là người có nồng độ thấp). Tầm quan trọng là việc làm giảm huyết áp ở những bệnh nhân da đen đến gần giới hạn huyết áp được quan sát thấy ở bệnh nhân không phải người da đen.

Khác

Telmisartan: Như đã nhận thấy đối với các thuốc ức chế men chuyển angiotensin, các thuốc đối kháng thụ thể angiotensin dường như ít hiệu quả trong việc hạ huyết áp ở bệnh nhân da đen hơn so với bệnh nhân không phải da đen, có thể là do tỷ lệ có renin thấp ở nhóm bệnh nhân tăng huyết áp người da đen cao hơn.
Cũng như bất kỳ thuốc hạ huyết áp khác, việc hạ huyết áp quá mức ở bệnh nhân thiếu máu cục bộ hoặc bệnh tim mạch do thiếu máu có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim.

Trẻ em

Telmisartan + amlodipin không được khuyến cáo dùng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi do thiếu dữ liệu về tính an toàn và hiệu quả.

Tính gây ung thư

Không có nghiên cứu nào về khả năng gây ung thư được thực hiện trên dạng phối hợp telmisartan + amlodipin. Dữ liệu phi lâm sàng cho từng thành phần được báo cáo bên dưới.
Telmisartan: Không có bằng chứng gây ung thư ở chuột cống và chuột nhắt. Các nghiên cứu 2 năm ở chuột cống và chuột nhắt cho thấy không có bất kỳ sự gia tăng khối u nào khi dùng telmisartan trong bữa ăn với liều lần lượt là 1000 và 100 mg/kg/ngày. Giá trị AUC huyết tương ở liều cao nhất xấp xỉ 60 và 15 lần cao hơn, tương ứng, so với giá trị ở những người sử dụng liều cao nhất được khuyến cáo.

Amlodipin: Dữ liệu tiền lâm sàng cho thấy không có nguy cơ đặc biệt nào đối với người dựa trên các nghiên cứu thông thường về tiềm năng gây ung thư. Amlodipin không gây ra khối u ở chuột với liều uống đến 2,5 mg/kg (nồng độ trong huyết tương tương đương nồng độ đạt được trên lâm sàng).

Độc tính di truyền

Không có nghiên cứu nào về độc tính di truyền được tiến hành trên dạng phối hợp telmisartan + amlodipin. Dữ liệu phi lâm sàng cho từng thành phần được báo cáo bên dưới.
Telmisartan: Telmisartan không có độc tính di truyền qua một loạt các xét nghiệm về sự đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể.
Amlodipin: Amlodipin không phải có độc tính di truyền qua một loạt các xét nghiệm về sự đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai

Ảnh hưởng của telmisartan + amlodipin trong thai kỳ chưa được biết. Không có các nghiên cứu phi lâm sàng nghiên cứu về độc tính sinh sản của viên telmisartan + amlodipin.
Không khuyến cáo dùng thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II ở 3 tháng đầu thai kỳ. Chống chỉ định thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II ở 3 tháng giữa và 3 tháng cuối thai kỳ. Khi được chuẩn đoán mang thai, nên ngưng dùng thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II ngay lập tức và thay thế điều trị khác. Khi phát hiện có thai, nên ngưng dùng telmisartan càng sớm càng tốt. Trẻ sơ sinh có mẹ đã dùng chất đối kháng thụ thể angiotensin II cần được theo dõi chặt chẽ về triệu chứng hạ huyết áp, giảm niệu và tăng kali huyết. Các nghiên cứu tiền lâm sàng của telmisartan không cho thấy hậu quả gây quái thai, nhưng đã cho thấy sự độc bào thai.
Amlodipin: Dữ liệu về một vài trường hợp mang thai có dùng amlodipin không chỉ ra rằng amlodipin hoặc các chất đối kháng thụ thể calci khác có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bào thai. Tuy nhiên, các thuốc này có tiềm năng gây giảm oxy huyết ở thai nhi liên quan đến sự hạ huyết áp ở người mẹ, và có thể có nguy cơ sinh non kéo dài.

Cho con bú

Chưa biết telmisartan và/hoặc amlodipin có bài tiết vào sữa mẹ hay không, do đó chống chỉ định dùng phối hợp telmisartan + amlodipin trong thời gian cho con bú. Các nghiên cứu phi lâm sàng nghiên cứu tác dụng của telmisartan + amlodipin trong thời gian cho con bú chưa được tiến hành. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy có sự bài tiết telmisartan vào sữa mẹ.
Phụ nữ cho con bú hoặc ngưng dùng telmisartan + amlodipin hoặc ngưng cho con bú nếu được chỉ định dùng telmisartan + amlodipin.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ SỬ DỤNG MÁY MÓC

Không có nghiên cứu nào về ảnh hưởng trên khả năng lái xe và sử dụng máy móc được thực hiện. Tuy nhiên, bệnh nhân cần được biết họ có thể gặp những tác dụng không mong muốn như ngất, buồn ngủ, hoa mắt, hoặc chóng mặt trong quá trình điều trị. Do đó, cần thận trọng khi lái xe hoặc vận hành máy móc. Nếu bệnh nhân đã từng có những tác dụng không mong muốn này, nên tránh các vận động mạo hiểm như lái xe hoặc vận hành máy móc.

trị chức năng của thận. Amlodipin nên được điều trị cẩn thận ở những bệnh nhân này và nên được theo dõi cẩn thận. Liều khởi đầu thấp hơn có thể là cần thiết (xem Liều lượng và Cách dùng). Telmisartan + amlodipin nên được sử dụng cẩn thận ở những bệnh nhân này.

Tăng huyết áp do hẹp động mạch thận

Telmisartan: Nguy cơ hạ huyết áp và suy thận nặng có thể tăng khi bệnh nhân hẹp động mạch thận hai bên hoặc một bên đến bệnh nhân chỉ còn một thận được điều trị bằng các thuốc có ảnh hưởng đến hệ thống renin-angiotensin-aldosteron. Tăng creatinin huyết thanh đã được quan sát thấy trong các nghiên cứu với thuốc ức chế ACE ở những bệnh nhân hẹp động mạch thận đơn hoặc hai bên. Tác dụng tương tự như các thuốc ức chế ACE nên được sử dụng trước bằng các viên telmisartan + amlodipin.

Suy thận và cấy ghép thận

Khi sử dụng viên telmisartan + amlodipin ở bệnh nhân suy giảm chức năng thận, cần theo dõi nồng độ kali và creatinin định kỳ. Không có tài liệu về việc sử dụng viên telmisartan + amlodipin ở bệnh nhân ghép thận gần đây.

Telmisartan: Như một hệ quả của việc ức chế hệ thống renin-angiotensin-aldosteron, những thay đổi về chức năng thận có thể được dự đoán ở những người dễ mắc bệnh. Telmisartan không thể thẩm tách.

Amlodipin: Amlodipin được chuyển hóa phần lớn thành các chất chuyển hóa không có hoạt tính với 10% được bài tiết dưới dạng không đổi qua nước tiểu. Sự thay đổi nồng độ amlodipin trong huyết tương không tương quan với mức độ suy thận. Amlodipin có thể được sử dụng ở những bệnh nhân này với liều bình thường. Amlodipin không thể thẩm tách.

Giảm thể tích nội mạch

Hạ huyết áp triệu chứng, đặc biệt là sau khi dùng liều đầu tiên, có thể xảy ra ở những bệnh nhân bị giảm thể tích nội mạch và/hoặc natri do điều trị bằng thuốc lợi tiểu mạnh, chế độ ăn hạn chế muối, tiêu chảy hoặc nôn mửa. Cần điều trị những triệu chứng trên trước khi dùng dạng phối hợp.

Ức chế kép hệ thống renin-angiotensin-aldosteron

Telmisartan: Như một hệ quả của việc ức chế hệ renin-angiotensin-aldosteron làm thay đổi chức năng thận (bao gồm suy thận cấp) đã được báo cáo ở những người dễ mắc bệnh, đặc biệt khi phối hợp với các sản phẩm thuốc ảnh hưởng đến hệ thống này. Telmisartan + amlodipin có thể được dùng chung với các thuốc hạ huyết áp khác, tuy nhiên việc ức chế kép hệ thống renin-angiotensin-aldosteron (ví dụ bằng cách thêm một chất ức chế ACE hoặc aliciklerin trực tiếp vào một chất đối kháng thụ thể angiotensin II) không được khuyến cáo và do đó nên hạn chế các trường hợp được xác định riêng biệt với việc theo dõi chặt chẽ chức năng thận (xem chống chỉ định).

Trong thử nghiệm ONTARGET, bệnh nhân sử dụng phối hợp telmisartan và ramipril không có thêm lợi ích gì so với liệu pháp đơn trị, nhưng có tăng tỷ lệ mắc chứng tăng kali huyết, suy thận, hạ huyết áp và ngất so với nhóm dùng telmisartan đơn trị hoặc ramipril đơn trị (xem Tương tác với các loại thuốc khác). Không nên dùng đồng thời thuốc telmisartan + amlodipin và ramipril ở những bệnh nhân đã kiểm soát huyết áp. Các trường hợp khác kích thích hệ renin-angiotensin-aldosteron.

Telmisartan: Ở những bệnh nhân có tương tự lưu mạch máu và chức năng thận phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động của hệ renin-angiotensin-aldosteron (ví dụ bệnh nhân suy tim sung huyết nặng hoặc bệnh thận tiềm ẩn, bao gồm hẹp động mạch thận), điều trị bằng thuốc (ví dụ ức chế men chuyển angiotensin và thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II) có liên quan đến hạ huyết áp cấp, tăng tương lưu, tiểu ít hoặc hiếm gặp như suy thận cấp và/hoặc tử vong.

Sử dụng phối hợp các chất ức chế ACE hoặc chất đối kháng thụ thể angiotensin, thuốc chống viêm và các thuốc lợi tiểu thiazid

Việc sử dụng thuốc ức chế ACE hoặc chất đối kháng thụ thể angiotensin, thuốc kháng viêm (NSAID hoặc chất ức chế COX-2) và thuốc lợi tiểu thiazid cùng lúc làm tăng nguy cơ suy thận. Điều này bao gồm việc sử dụng trong các thuốc dạng phối hợp có định có chứa nhiều hơn một loại thuốc. Việc sử dụng các loại thuốc dạng phối hợp này cần đi đôi với việc theo dõi nồng độ creatinin huyết thanh, đặc biệt là khi phối hợp. Sự phối hợp thuốc từ ba nhóm thuốc trên nên được sử dụng thận trọng đặc biệt ở bệnh nhân cao tuổi hoặc những bệnh nhân có tiền sử bị suy thận.

Chứng tăng aldosteron nguyên phát

Telmisartan: Những bệnh nhân bị chứng tăng aldosteron nguyên phát nội chung sẽ không đáp ứng với các thuốc hạ huyết áp hoạt động thông qua sự ức chế hệ renin - angiotensin. Do đó, không nên sử dụng telmisartan.

Đái tháo đường type 2

Các phân tích thăm dò kiểm định của hai nghiên cứu telmisartan có chứng giá được đã cho thấy nguy cơ tử vong do nhồi máu cơ tim và tử vong do tim mạch đột ngột (từ vong xảy ra trong vòng 24 giờ sau khi xuất hiện các triệu chứng mà không xác định được nguyên nhân tim mạch và không có bằng chứng lâm sàng hoặc bằng chứng sau khám nghiệm tử thi do nhiễm nấm men khác) ở bệnh nhân đái tháo đường mà không có tiền sử về bệnh mạch vành hoặc nhồi máu cơ tim. Ở bệnh nhân đái tháo đường, bệnh mạch vành có thể không có triệu chứng và do đó có thể không được chẩn đoán.

Điều trị với thuốc hạ huyết áp telmisartan + amlodipin có thể làm giảm sự tăng máu mạch vành ở những bệnh nhân này. Do đó, bệnh nhân đái tháo đường cần được chẩn đoán cụ thể và được điều trị phù hợp trước khi bắt đầu điều trị với telmisartan + amlodipin.

Hẹp động mạch chủ và van tim, tắc nghẽn phi đối cơ tim

Telmisartan và amlodipin: Cũng như các thuốc giãn mạch khác, cần chú ý đặc biệt ở những bệnh nhân bị hẹp động mạch chủ hoặc hẹp van tim, hoặc bệnh lý cơ tim phi đại.

Đau thắt ngực không ổn định, nhồi máu cơ tim cấp tính

Không có dữ liệu để hỗ trợ việc sử dụng viên telmisartan + amlodipin trong đau thắt ngực không ổn định và trong suốt giai đoạn hoặc trong vòng một tháng sau khi nhồi máu cơ tim. Amlodipin: hiếm khi, bệnh nhân, đặc biệt là những người có bệnh động mạch vành nặng, nhận thấy tăng số, thời gian hoặc mức độ nghiêm trọng của đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim cấp tính gia tăng khi bắt đầu điều trị với thuốc chẹn kênh calci hoặc vào thời điểm tăng liều. Cơ chế tác động này chưa được biết rõ.

Ngưng dứng beta-blocker

Amlodipin: Amlodipin không phải là thuốc chẹn beta và do đó không được bảo vệ chống lại các nguy cơ của việc ngưng dứng beta blocker đột ngột, bất kỳ việc ngưng dứng thuốc nào như trên cần phải giảm dần liều beta-blocker.

TƯƠNG TÁC CỦA THUỐC VỚI THUỐC KHÁC VÀ CÁC LOẠI TƯƠNG TÁC KHÁC

Nhận thấy không có tương tác giữa hai thành phần của dạng thuốc phối hợp liều có định trong các nghiên cứu lâm sàng.

Tương tác thường gặp đối với dạng phối hợp

Không có nghiên cứu tương tác thuốc nào được thực hiện với thuốc phối hợp telmisartan + amlodipin và các thuốc khác. Có thể sử dụng đồng thời.

Các thuốc hạ huyết áp khác: Tác dụng hạ huyết áp của thuốc telmisartan + amlodipin có thể tăng lên khi sử dụng đồng thời với các thuốc chống tăng huyết áp khác và ngược lại.

Các thuốc có khả năng giảm huyết áp: Dựa vào tính chất dược lý của thuốc, các sản phẩm sau có thể làm tăng tác dụng hạ huyết áp của tất cả các thuốc chống tăng huyết áp bao gồm telmisartan + amlodipin, ví dụ: baclofen, amifostin. Ngoài ra, hạ huyết áp thể ở mức có thể trầm trọng hơn do rượu, các barbiturat, thuốc gây nghiện, hoặc thuốc chống trầm cảm. Corticosteroid (tác dụng toàn thân): Giảm tác dụng chống tăng huyết áp.

Tương tác với telmisartan

Sử dụng đồng thời cần được đề cập

Các thuốc hạ huyết áp khác: Telmisartan có thể tăng tác dụng hạ huyết áp của các thuốc hạ huyết áp khác.

Khác:

Các tương tác khác có ý nghĩa lâm sàng chưa được xác định. Việc sử dụng đồng thời telmisartan với digoxin, warfarin, hydrochlorothiazid, glibenclamid, ibuprofen, paracetamol, simvastatin và amlodipin không gây ra tương tác lâm sàng đáng kể nào. Đối với digoxin, nhận thấy có sự tăng 20% nồng độ digoxin trung bình trong huyết tương (39% trong trường hợp đơn trị), cần kiểm soát nồng độ digoxin trung bình trong huyết tương khi bắt đầu điều trị, khi hiệu chỉnh hoặc ngưng sử dụng đồng thời telmisartan + amlodipin.

Thận trọng trong sử dụng phối hợp

Các thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs): Việc điều trị với NSAIDs (aspirin ở phác đồ liều kháng viêm, thuốc ức chế COX-2 và NSAID không chọn lọc) có khả năng gây suy thận cấp ở bệnh nhân bị mất nước. Các hợp chất tác động trên hệ renin-angiotensin như telmisartan có thể có tác dụng đồng vận. Bệnh nhân dùng NSAID và telmisartan nên được cung cấp nước đầy đủ và phải theo dõi chức năng thận khi bắt đầu điều trị phối hợp. Sự giảm tác dụng của thuốc hạ huyết áp như telmisartan bằng cách ức chế giãn mạch do prostaglandin đã được báo cáo trong quá trình điều trị phối hợp với NSAID.

Ramipril: Trong một nghiên cứu, việc sử dụng phối hợp telmisartan 80 mg x 1 lần/ngày với ramipril 10 mg một ngày một lần ở người khỏe mạnh làm tăng Cmax và AUC ở trạng thái ổn định của ramipril 2,3 và 2,1 lần, tương ứng, và Cmax và AUC của ramiprilat 2,4 và 1,5 lần, tương ứng. Ngược lại, Cmax và AUC của telmisartan giảm tương ứng là 31% và 16%. Sự liên quan lâm sàng trong nghiên cứu này chưa được biết rõ. Khi điều trị phối hợp telmisartan và ramipril, đáp ứng có thể lớn hơn do hiệu quả được cộng hợp thêm vào của các thuốc phối hợp và cũng do sự gia tăng nồng độ thuốc trong máu với ramipril và ramiprilat khi có telmisartan. Phối hợp telmisartan với ramipril trong thử nghiệm ONTARGET đã làm tăng đáng kể kali huyết, suy thận, hạ huyết áp và ngất so với đơn trị bằng telmisartan hoặc ramipril (xem Dược lý, Dược động học, telmisartan).

Do đó, không nên sử dụng đồng thời telmisartan và ramipril ở bệnh nhân đã kiểm soát được huyết áp và nên giới hạn ở những trường hợp đặc biệt xác định cần được theo dõi chặt chẽ chức năng thận.

Lithium: Sự tăng nồng độ lithium huyết thanh và độc tính có thể hội phục được báo cáo trong quá trình dùng đồng thời lithium với các thuốc ức chế men chuyển angiotensin. Các trường hợp cũng đã được báo cáo với các thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II gồm telmisartan. Do đó, theo dõi mức lithium huyết thanh được khuyến cáo trong quá trình sử dụng phối hợp.

Tương tác với amlodipin

Thận trọng trong sử dụng phối hợp

Buổi và nước muối: Không nên dùng viên telmisartan + amlodipin với buổi hoặc nước muối vì sinh khả dụng có thể tăng lên ở một số bệnh nhân nào đó dẫn đến làm tăng huyết áp.

Thuốc ức chế CYP3A4: Một nghiên cứu ở bệnh nhân cao tuổi đã chỉ ra rằng diltiazem ức chế sự trao đổi chất của amlodipin, có thể thông qua CYP3A4 (nồng độ trong huyết tương tăng khoảng 50% và tăng tác dụng của amlodipin). Khả năng ức chế CYP3A4 mạnh hơn (như ketoconazol, itraconazol, ritonavir) có thể làm tăng nồng độ amlodipin trong huyết tương ở mức độ cao hơn diltiazem không thể không đề cập. Amlodipin nên được sử dụng thận trọng khi phối hợp với các chất ức chế CYP3A4.

Thuốc cảm ứng CYP3A4 (thuốc chống co giật (ví dụ carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, phosphenytoin, primidon, rifampicin, hypericum perforatum): việc sử dụng phối hợp có thể làm giảm nồng độ amlodipin trong huyết tương. Theo dõi lâm sàng được chỉ định, có thể hiệu chỉnh liều amlodipin trong thời gian điều trị với thuốc cảm ứng và sau khi ngưng dùng thuốc. Amlodipin cần được sử dụng thận trọng khi phối hợp với thuốc cảm ứng CYP3A4.

Sử dụng đồng thời cần được đề cập

Simvastatin: Sử dụng đồng thời amlodipin với simvastatin 80 mg làm tăng nồng độ simvastatin đến 77% so với simvastatin đơn trị. Do đó, hạn chế liều simvastatin ở bệnh nhân dùng amlodipin đến 20 mg mỗi ngày.

Thuốc ức chế miễn dịch: Amlodipin có thể làm tăng tác dụng toàn thân của ciclosporin hoặc tacrolimus khi phối hợp. Thường xuyên theo dõi nồng độ ciclosporin và tacrolimus trong huyết tương và hiệu chỉnh liều nếu được khuyến cáo.

Khác:

Trong liệu pháp đơn trị, amlodipin được sử dụng an toàn với thuốc lợi tiểu thiazid, thuốc chẹn beta, thuốc ức chế ACE, nitrat có hoạt tính kéo dài, nitroglycerin ngâm dưới lưỡi, digoxin, warfarin, atorvastatin, sildenafil, thuốc kháng acid nhôm/magie, cimetidin, thuốc kháng viêm không steroid, kháng sinh và thuốc hạ đường huyết đường uống. Khi dùng phối hợp amlodipin và sildenafil, mỗi thuốc có tác dụng hạ huyết áp độc lập.

Thông tin bổ sung

Việc uống đồng thời 240 mL nước ép bưởi với liều đơn 10 mg amlodipin ở 20 tình nguyện viên khỏe mạnh không có ảnh hưởng đáng kể đến tính chất dược động học của amlodipin. Sử dụng đồng thời amlodipin với cimetidin không có ảnh hưởng đáng kể đến dược động học của amlodipin. Sử dụng đồng thời amlodipin với atorvastatin, digoxin hoặc warfarin không có ảnh hưởng đáng kể đến dược động học hoặc dược lực học của các thuốc này.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Dạng phối hợp liều cố định

Sự an toàn và khả năng dung nạp của viên nén telmisartan + amlodipin đã được đánh giá trong 5 nghiên cứu lâm sàng có kiểm soát với hơn 3500 bệnh nhân, trên 2500 người được điều trị với telmisartan phối hợp amlodipin. Các tác dụng không mong muốn được báo cáo trong các thử nghiệm lâm sàng với telmisartan phối hợp amlodipin được trình bày dưới đây theo phân loại hệ cơ quan.

- Các tác dụng không mong muốn được sắp xếp dưới dạng nhóm tần suất sử dụng như sau: Rất thường gặp (>1/10), thường gặp (>1/100 đến <1/10), ít gặp (>1/1.000 đến <1/100), hiếm gặp (>1/10.000 đến <1/1.000), rất hiếm gặp (<1/10.000), chưa biết (không thể ước tính từ dữ liệu có sẵn). Trong mỗi nhóm tần suất, tác dụng không mong muốn được trình bày theo thứ tự giảm dần.
Nhễm khuẩn và nhiễm ký sinh trùng
Hiếm gặp: Viêm bàng quang
Rối loạn tâm thần
Hiếm gặp: Trầm cảm, lo lắng, mất ngủ.
Rối loạn hệ thần kinh
Thường gặp: Chóng mặt
Ít gặp: Buồn ngủ, đau nửa đầu, đau đầu, dị cảm
Hiếm gặp: Ngất xỉu, bệnh lý thần kinh ngoại biên, hạ huyết áp, rối loạn vi giác, run
Rối loạn thính giác và ốc tai
Không thường xuyên: Chóng mặt.
Rối loạn tim mạch
Ít gặp: Nhịp tim chậm, đánh trống ngực.
Rối loạn mạch máu
Ít gặp: Hạ huyết áp, hạ huyết áp thể đứng, đổ bụng
Rối loạn hô hấp, lồng ngực và trung thất
Ít gặp: Ho.
Rối loạn tiêu hóa
Ít gặp: Đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn
Hiếm gặp: Ợ mửa, viêm lợi phì đại, chứng khô miệng, khô miệng
Rối loạn da và mô dưới da
Ít gặp: Ngứa.
Hiếm gặp: Eczema, ban đỏ, phát ban.
Rối loạn cơ xương và mô liên kết
Ít gặp: Viêm khớp, co thắt cơ (chuyển rút), đau cơ.
Hiếm gặp: Đau lưng, đau chi (đau chân).
Rối loạn thận và tiết niệu
Hiếm gặp: Tiểu đêm.
Rối loạn tuyến vú và hệ sinh sản
Ít gặp: Rối loạn cương dương.
Rối loạn tổng quát và tình trạng tại đường uống thuốc
Thường gặp: Phù ngoại biên.
Ít gặp: Suy nhược (yếu), đau ngực, mệt mỏi, phù nề.
Hiếm gặp: Khô chi.
Xét nghiệm
Ít gặp: Tăng men gan.
Hiếm gặp: Tăng acid uric huyết tương.

Thông tin bổ sung đối với thuốc phối hợp

Phụ ngoại biên, liều chuẩn phụ thuộc tác dụng không mong muốn của amlodipin, được nhận thấy thường xuất hiện ở những bệnh nhân được điều trị với thuốc phối hợp telmisartan+amlodipin với tỷ lệ thấp hơn ở những bệnh nhân chỉ nhận điều trị với amlodipin. Các chứng bệnh liên quan đến phụ (phụ ngoại biên, phù tổng quát và phù nề) thường xuất hiện ít hơn ở những bệnh nhân dùng thuốc telmisartan+amlodipin khi so với những bệnh nhân chỉ dùng amlodipin 10 mg. Trong thử nghiệm thiết kế giai thừa, tỷ lệ phụ là 1,3% với telmisartan+amlodipin 40/5 mg và 80/5 mg, 8,8% với telmisartan+amlodipin 40/10 mg và 80/10 mg và 18,4% với amlodipin 10 mg. Ở những bệnh nhân không được kiểm soát với amlodipin 5 mg, tỷ lệ phụ là 4,4% với liều 40/5 mg và 60/5 mg và 24,9% đối với amlodipin 10 mg.

Thông tin bổ sung đối với từng thành phần thuốc

Tác dụng không mong muốn được báo cáo trước đây với một trong các thành phần thuốc riêng biệt (amlodipin hoặc telmisartan) có thể là những tác dụng không mong muốn tiềm ẩn với viên telmisartan+amlodipin, ngay cả khi không được nhận thấy trong các thử nghiệm lâm sàng hoặc trong thời gian sử dụng dài.

Telmisartan

Các tác dụng không mong muốn khác được báo cáo khi đơn trị với telmisartan trong chỉ định tăng huyết áp, không phân biệt quan hệ nhân quả, như sau:

- Nhiễm khuẩn và nhiễm ký sinh trùng: Nhiễm khuẩn bao gồm tử vong, nhiễm khuẩn đường tiêu (như viêm bàng quang), nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, viêm phế quản, nhiễm khuẩn, áp xe, viêm tai giữa.
Rối loạn hệ mạch máu và bạch huyết: Thiếu máu, tăng bạch cầu ái toan, giảm tiểu cầu.
Rối loạn hệ miễn dịch: Phản ứng phản vệ: Què mắt, dị ứng
Rối loạn dinh dưỡng và trao đổi chất: Tăng kali máu, hạ đường huyết (ở bệnh nhân đái tháo đường), bệnh gout, tăng cholesterol, đái tháo đường.
Rối loạn tâm thần: Kích động
Rối loạn thị giác: Rối loạn tầm nhìn, viêm kết mạc
Rối loạn thính giác và ốc tai: Ò tai, đau tai.
Rối loạn tim mạch: Nhịp tim nhanh, đau thắt ngực.
Rối loạn mạch máu: Rối loạn mạch máu não.
Rối loạn hô hấp, lồng ngực và trung thất: Khó thở, hen suyễn, đau thắt ngực.
Rối loạn tiêu hóa: Đầy hơi, khó chịu dạ dày, táo bón, viêm dạ dày, bệnh trĩ, viêm dạ dày ruột, trào ngược dạ dày thực quản, đau răng.
Rối loạn gan mật: Chức năng gan bất thường, rối loạn gan*

* Hầu hết các trường hợp bất thường chức năng gan/ rối loạn gan sau hậu mại với telmisartan xảy ra ở bệnh nhân ở Nhật Bản, những người có nhiều khả năng gặp các tác dụng không mong muốn này.

Rối loạn da và mô dưới da: Phù mạch (gây tử vong), ngứa liết mô mỡ, nổi mề đay, ban thuốc, ban da do độc tố, viêm da.

Rối loạn cơ xương khớp và mô liên kết: Đau gân (viêm dây chằng có các triệu chứng), viêm khớp.

Rối loạn tiết niệu và thận: Suy thận gồm suy thận cấp (xem thêm phần THẬN TRONG), tần suất tiểu đêm.

Các rối loạn tổng quát: Bệnh giống như cúm, đau sốt.

Xét nghiệm: Giảm hemoglobin, tăng creatinin huyết tương, tăng creatin phosphokinase huyết tương, bất thường ECG.

Amlodipin

Các tác dụng không mong muốn khác được báo cáo xuất hiện khi đơn trị với amlodipin, không phân biệt quan hệ nhân quả, như sau:

- Rối loạn hệ mạch máu và bạch huyết: Giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu.
Rối loạn hệ miễn dịch: Què mắt.
Rối loạn dinh dưỡng và chuyển hóa: Tăng đường huyết, biếng ăn.
Rối loạn tâm thần: Thay đổi tâm trạng, tình trạng rối loạn, giấc mơ bất thường, rối loạn nhân cách, căng thẳng.
Rối loạn hệ thần kinh: Rối loạn ngoại tiết.
Rối loạn thị giác: Thị lực kém, viêm kết mạc, nhìn đôi, đau mắt.
Rối loạn thính giác và ốc tai: Ò tai, chóng mặt.
Rối loạn tim mạch: Nhồi máu cơ tim, loạn nhịp, nhịp nhanh thất, rung tâm nhĩ, nhịp tim nhanh.
Rối loạn mạch máu: Viêm mạch.

Kết quả không kém hơn đã được khẳng định trong phân tích PP-PP, trong đó tỷ lệ nguy cơ là 1,02 (97,5% CI 0,93-1,12, p (không kém hơn) = 0,0078). Kể từ khi giới hạn trên của KTC 97,5% thấp hơn biên độ không kém hơn được xác định trước là 1,13 và giá trị p đối với biên độ không kém hơn là dưới 0,0125 trong cả phân tích ITT và PP, thử nghiệm đã thành công trong việc chứng minh sự không kém hơn của telmisartan so với ramipril trong việc phòng ngừa chỉ tiêu lâm sàng chính. Kết luận và tình không kém hơn được tìm thấy vẫn tồn tại sau khi hiệu chỉnh sự biến thiên của huyết áp tâm thu ban đầu và theo thời gian. Không có sự khác biệt về chỉ tiêu lâm sàng chính trong các phân nhóm dựa trên tuổi, giới tính, chủng tộc, liều pháp phối hợp ban đầu hoặc bệnh tiềm ẩn. Telmisartan cũng được tìm thấy có hiệu quả tương tự như ramipril ở một vài chỉ tiêu phụ được xác định trước, bao gồm tử vong do tim mạch, nhồi máu cơ tim không gây tử vong và đột quỵ không gây tử vong, chỉ tiêu chính trong nghiên cứu tham chiếu HOPE, đã đánh giá hiệu quả của ramipril so với giả được. Tỷ lệ nguy cơ ITT của telmisartan so với ramipril đối với chỉ tiêu chính này trên ONTARGET là 0,99 (97,5% CI 0,90-1,08, p (không kém hơn) = 0,0004), và được xác nhận bởi tỷ lệ nguy cơ PP 1,00 (97,5% CI 0,91-1,11, p (không kém hơn) = 0,0041).

So sánh phối hợp telmisartan và ramipril với đơn trị ramipril

Việc phối hợp telmisartan với ramipril không làm tăng thêm tác dụng của ramipril hoặc telmisartan, do đó không thể chứng minh tính ưu việt của sự phối hợp này. Tỷ lệ chỉ tiêu chính là 16,3% ở nhóm phối hợp telmisartan và ramipril, so với nhóm telmisartan (16,7%) và ramipril (16,5%). Ngoài ra, có một ít lệ cao hơn đáng kể về tăng kali máu, suy thận, hạ huyết áp và ngất đối với nhóm sử dụng dạng phối hợp. Do đó việc sử dụng phối hợp telmisartan và ramipril không được khuyến cáo cho đối tượng này.

Amlodipin

Amlodipin là chất ức chế dòng calci của nhóm dihydropyridin (thuộc chẹn kênh làm chậm nhịp hoặc chất đối kháng ion calci) và ức chế sự thâm ion calci qua màng tim và cơ trơn mạch máu. Cơ chế chống tăng huyết áp do tác dụng giãn nở trực tiếp trên cơ trơn cơ mạch máu, dẫn đến sự giảm sự co mạch máu ngoại vi và hạ huyết áp. Dữ liệu thực nghiệm chỉ ra rằng amlodipin gắn kết với cả hai vị trí liên kết dihydropyridin và nondihydropyridin. Amlodipin có khả năng lựa chọn mạch máu tương đối, có ảnh hưởng trên các tế bào cơ trơn mạch máu nhiều hơn trên tế bào cơ tim.

Ở bệnh nhân cao huyết áp, dùng liều một lần một ngày làm giảm huyết áp đáng kể trên lâm sàng ở cả thể nằm và thể đứng trong khoảng 24 giờ. Do tác dụng khởi phát chậm, hạ huyết áp cấp tính không phải là một đặc tính của việc sử dụng amlodipin.

Ở những bệnh nhân tăng huyết áp có chức năng thận bình thường, liều điều trị của amlodipin làm giảm sự ức kháng của mạch thận và tăng tỷ lệ lọc cầu thận và lưu lượng máu đến thận hiệu quả mà không thay đổi tỷ lệ lọc hoặc protein niệu.

Amlodipin không có liên quan đến bất kỳ tác dụng chuyển hóa không mong muốn nào hoặc thay đổi lipid huyết tương và phù hợp cho người bệnh hen, đái tháo đường và gout.

Sử dụng cho bệnh nhân suy tim

Nghiên cứu thực nghiệm và các thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát theo NYHA ở những bệnh nhân suy tim độ II-IV đã cho thấy amlodipin không gây suy giảm lâm sàng khi đơn dụng nạp vận động, phân suất lồng máu thất trái và triệu chứng lâm sàng. Nghiên cứu có đối chứng giả được (PRAISE) được thiết kế để đánh giá bệnh nhân suy tim độ III-IV theo NYHA khi dùng digoxin, thuốc lợi tiểu và thuốc ức chế ACE đã chỉ ra rằng amlodipin không làm tăng nguy cơ tử vong hoặc tử vong đồng thời và bệnh suất cơ suy tim.

Trong nghiên cứu có kiểm soát giả được, lâu dài, liên tục (PRAISE-2) của amlodipin ở những bệnh nhân suy tim độ III và IV theo NYHA mà không có triệu chứng lâm sàng hoặc các phát hiện khách quan bệnh tiềm ẩn hoặc tiến triển, liều ổn định của những thuốc ức chế ACE, digoxin, và thuốc lợi tiểu, amlodipin không có ảnh hưởng đến tử vong do tim mạch toàn bộ. Trong cùng một đối tượng này, amlodipin có liên quan đến việc tăng phù phổi mặc dù không có sự khác nhau đáng kể giữa tỷ lệ suy tim nặng so với giả được.

ĐẶC TÍNH ĐƯỢC ĐỒNG HỌC

Được đồng học của liều phối hợp:

Tỷ lệ và mức độ hấp thu viên nén phối hợp telmisartan+amlodipin tương đương với khả dụng sinh học của telmisartan và amlodipin khi sử dụng riêng biệt. Nghiên cứu sinh khả dụng (1235 12) được thực hiện với việc phối hợp liều cố định đã chỉ ra rằng việc dùng viên telmisartan+amlodipin 80/10 mg với bữa ăn giàu chất béo làm giảm tổng diện tích dưới đường cong thời gian-nồng độ trong huyết tương (AUC) và Cmax đối với telmisartan lần lượt khoảng 24% và 60%.

Đối với amlodipin, AUC và Cmax không bị thay đổi (xem Liều lượng và Cách dùng). Tuy nhiên, thời điểm đường cong đáp ứng liều duy trì và phạm vi điều trị rộng của telmisartan, ảnh hưởng của thực phẩm trên được đồng học của telmisartan quan sát thấy trong nghiên cứu 1235 12 có thể chuyển thành những khác biệt nhỏ so với hiệu quả hạ huyết áp, không được coi là có liên quan đến lâm sàng, không hiệu quả, cũng như không an toàn.

Được đồng học của những thuốc đơn trị

Hấp thu

Telmisartan: Sau khi uống telmisartan, sự hấp thu xảy ra nhanh (tmax dao động từ 0,5 đến 2 giờ) mặc dù lượng hấp thu thay đổi. Sinh khả dụng tuyệt đối của telmisartan được cho thấy là phụ thuộc liều. Sinh khả dụng tuyệt đối trung bình của telmisartan 40 mg là 40%, trong khi đó sinh khả dụng tuyệt đối trung bình của liều 160 mg là khoảng 60%.

Khi sử dụng telmisartan chung với thức ăn, việc giảm diện tích dưới đường cong nồng độ trong huyết tương (AUC_{0-∞}) của telmisartan dao động từ khoảng 6% (liều 40 mg) đến khoảng 19% (liều 160 mg). Sự giảm nhẹ AUC không gây giảm hiệu quả điều trị. Do đó, telmisartan có thể được uống trong bữa ăn hoặc không.

Amlodipin: Sau khi uống liều đơn amlodipin, nồng độ đỉnh amlodipin trong huyết tương đạt được trong 6-12 giờ. Sinh khả dụng tuyệt đối được tính từ 64% đến 80%. Sinh khả dụng của amlodipin không bị ảnh hưởng bởi thức ăn.

Phân bố

Telmisartan: Telmisartan có ái lực cao với protein huyết tương (> 99,5%), chủ yếu là albumin và glycoprotein alpha-1-acid. Thể tích phân bố ở trạng thái ổn định trung bình (V_{ss}) xấp xỉ là 6,6 L/kg.

Amlodipin: Thể tích phân bố của amlodipin xấp xỉ 21 L/kg. Các nghiên cứu in vitro của amlodipin cho thấy khoảng 97,5% thuốc lưu hành được liên kết với protein huyết tương ở bệnh nhân cao huyết áp.

Chuyển hóa

Telmisartan: Telmisartan trải qua quá trình trao đổi chất lần đầu đáng kể do liên hợp với acetylglucuronid. Không có tác dụng dược lý nào được biểu hiện cho sự liên hợp. Telmisartan không được chuyển hóa bởi hệ thống cytochrom P450. Amlodipin: Amlodipin là một chất chuyển hóa ở gan thành chất chuyển hóa không có tác dụng (khoảng 90%).

Thải trừ

Telmisartan: Telmisartan được đặc trưng bởi được đồng học phân rã theo hàm mũ bình phương với thời gian bán thải cuối cùng của chu trình là 18,3 - 23,0 giờ.

Nồng độ huyết tương tối đa (C_{max}) và, ở nồng độ thấp hơn, diện tích dưới đường cong thời gian-nồng độ trong huyết tương (AUC) tăng không tương xứng với liều. Không có bằng chứng về sự tích lũy telmisartan liên quan đến liều tăng trong khoảng liều khuyến cáo. Sau khi uống (và tiêm tĩnh mạch), telmisartan liên quan đến liều tăng tương đương liều khuyến cáo. Sau khi uống (và tiêm tĩnh mạch), telmisartan liên quan đến liều tăng tương đương liều khuyến cáo. Sau khi uống (và tiêm tĩnh mạch), telmisartan liên quan đến liều tăng tương đương liều khuyến cáo. Lượng bài tiết qua nước tiểu tích lũy là <1% liều.

Amlodipin: Thải trừ amlodipin từ huyết tương gồm hai pha, với thời gian bán thải pha cuối khoảng 30 đến 50 giờ. Nồng độ huyết tương trạng thái ổn định đạt được sau khi dùng thuốc liên tục trong 7 - 8 ngày. 10% amlodipin ban đầu và 60% chất chuyển hóa amlodipin được bài tiết qua nước tiểu. Được đồng học đối với nhóm bệnh nhân đặc biệt.

Trẻ em (dưới 18 tuổi)

Không có dữ liệu dược động học nào đối với đối tượng trẻ em.

Người lớn

Telmisartan: Dược động học của telmisartan không khác biệt giữa bệnh nhân nhi và người lớn (bệnh nhân trên 65 tuổi).

Amlodipin: Thời gian đạt đạt nồng độ đỉnh của amlodipin huyết tương tương tự giữa bệnh nhân nhi và người lớn. Ở người lớn, độ thanh thải amlodipin có xu hướng giảm, làm tăng diện tích dưới đường cong nồng độ huyết tương.

